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รายงานการประชุมสภาการศึกษา 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ 

วันจันทร์ที่  ๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมก าแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

 
 

ผู้มาประชุม 
๑.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

(นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ) 
ประธาน 

กรรมการโดยต าแหน่ง 
๒.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

(นายสุเทพ  ชิตยวงษ์) 
กรรมการ 

๓.  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา แทน) 

กรรมการ 

๔.  ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แทน) 

กรรมการ 

๕.  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน แทน) 

กรรมการ 

๖.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายสุทิน  แก้วพนา  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แทน)  

กรรมการ 

๗.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(นายทรงกลด  สว่างวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  แทน) 

กรรมการ 

๘.  ปลัดกระทรวงแรงงาน 
(นายกิตติพงษ์  เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
 รักษาการในต าแหน่ง ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน แทน) 

กรรมการ 

๙.  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(นายวราสิทธิ์  กาญจนสูตร  ผู้อ านวยการกองกฎหมายการศึกษาและวัฒนธรรม  
แทน) 

กรรมการ 

๑๐.  ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
(นางศิรทิพย์ ภาศรีสมบัติ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน แทน) 

กรรมการ 

 กรรมการที่เป็นพระภิกษุซึ่งเป็นผู้แทนคณะสงฆ์  

๑๑.  พระเทพเวท ี กรรมการ 
 กรรมการที่เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  

๑๒.  รองศาสตราจารย์วินัย  ดะห์ลัน กรรมการ 
 กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น  

๑๓.  นายกิตติพันธ์  ใจดี กรรมการ 
   



๒ 
 

 กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรวิชาชีพ  

๑๔.  นายวรชาติ  เฉิดชมจันทร์ กรรมการ 

 กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรเอกชน  

๑๕.  นายอรรถการ  ตฤษณารังสี กรรมการ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๑๖.  นายกิตติรัตน์  มังคละคีรี กรรมการ 
๑๗.  นายกิติ  มาดิลกโกวิท กรรมการ 
๑๘.  นายเกียรติชัย  โสภาเสถียรพงศ์ กรรมการ 
๑๙.  นางจรวยพร  ธรณินทร์ กรรมการ 
๒๐.  ศาสตราจารย์กิตติคุณชนิตา  รักษ์พลเมือง กรรมการ 
๒๑.  ศาสตราจารย์ชุติมา  สัจจานันท์ กรรมการ 
๒๒.  ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ กรรมการ 
๒๓.   นายธาดา  เศวตศิลา กรรมการ 
๒๔.  นายนนทวัฒน์  สุขผล กรรมการ 
๒๕.  นายบดินทร์ อูนากูล กรรมการ 
๒๖.  นายบัณฑูร  เศรษฐศิโรตม์ กรรมการ 
๒๗.  พลเอก พหล  สง่าเนตร กรรมการ 
๒๘.  นายสุกิจ  อุทินทุ กรรมการ 
๒๙.  ศาสตราจารย์สุพจน์  หารหนองบัว กรรมการ 
๓๐.  รองศาสตราจารย์อนุชาติ  พวงส าลี กรรมการ 
๓๑.  นายอภิมุข  สุขประสิทธิ์ กรรมการ 
๓๒.  นายอ านาจ  บัวศิริ กรรมการ 
๓๓.  เลขาธิการสภาการศึกษา 

(นายสุภัทร จ าปาทอง) 
กรรมการและ 

เลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ติดภารกิจ 

    ๒. นางสาวสมใจ  สุวรรณศุภพนา ติดภารกิจ 
๓. รองศาสตราจารย์จีรเดช  อู่สวัสดิ์ ติดภารกิจ 
๔. ศาสตราจารย์อ านาจ วงศ์บัณฑิต ติดภารกิจ 
๕. นายสุภกร  บัวสาย ติดภารกิจ 
   

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นางกมลทิพย์  เมฆพุก ผู้อ านวยการส านักอ านวยการ 
๒. นายสวัสดิ์ ภู่ทอง ผู้อ านวยการส านักพัฒนากฎหมายการศึกษา 
๓. นางพิจารณา ศิริชานนท์  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
๔. นางรัชนี พ่ึงพาณิชย์กุล ผู้อ านวยการส านักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
๕. นางสาวพัชราภรณ์ ศรีคล้าย  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
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๖. นางสาวประภา ทันตศุภารักษ์ ผู้อ านวยการส านักนโยบายความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ 

๗. นางสาวสุวีณา เกนทะนะศิล ผู้อ านวยการส านักสื่อสารองค์กร 
๘. เจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

  เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุม  และด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธาน/เลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 ประธาน (นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบ ดังนี้ 
 ภายใต้นโยบายรัฐบาลโดยการน าของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) ได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ ๒๑ และให้การศึกษาเป็นพ้ืนฐานของ
การพัฒนาประเทศ โดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพของคนที่ต้องมีจิตใจบริสุทธิ์ มีความรักประเทศชาติ มีน้ าใจ
ช่วยเหลือเผื่อแผ่ผู้อ่ืน เน้นเรื่องการพิจารณาหลักสูตรการเรียนการสอนว่า ณ ปัจจุบันหลักสูตรและวิธีการสอน
ท าให้คนไทยมีความสามารถในการแข่งขันหรือไม่ และคาดหวังว่ากระทรวงศึกษาธิการจะสามารถน าเสนอ
วิธีการแก้ไข หรือการพัฒนาปรับปรุงการศึกษาไทยเพ่ือให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีความเห็นว่า กระทรวงศึกษาธิการมีเรื่องต่างๆ 
ที่ต้องด าเนินการ ทั้งเรื่องที่ต่อเนื่องเพ่ือต่อยอดการพัฒนา และเรื่องที่ต้องมุ่งพัฒนาเพ่ือการวางรากฐานของ
การศึกษาไทยในอนาคต เพราะหากกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถพัฒนาบุคลากรที่เข้มแข็งในช่วงอีก ๑๐ ปี
ข้างหน้า คนท างานที่จะรับภาระของประเทศ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐจะเป็นทรัพยากรที่ไม่แข็งแรง  
ไม่สามารถต่อสู้กับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ จึงเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงที่จะต้องบูรณาการ
และวางแผนร่วมกันท าในสิ่งที่จ าเป็นต้องท า การมีทฤษฎีหรือแนวทางแก้ไขต่างๆ จ านวนมากแต่หาก 
ไม่สามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์ได้ก็ต้องร่วมกันปรับเปลี่ยนและแก้ไขเพ่ือผลประโยชน์ 
ของเด็กและเยาวชนไทย ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมที่จะเป็นสะพานเชื่อมและขับเคลื่อน
ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการให้ประสบความส าเร็จ และหากกระทรวงศึกษาธิการสามารถพลิกโฉมการ
ปฏิรูปการศึกษา ได้จะเป็นประโยชน์ต่อกระทรวงอ่ืนที่จะมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในอนาคต  
แต่อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานทุกอย่างจะต้องก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จที่แน่นอนและจ านวนงบประมาณ 
ที่ใช้อย่างชัดเจน  
มติ ที่ประชุมรับทราบ  

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชมุสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน  ๒๕๖๒ 

นายสุภัทร จ าปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ น าเสนอรายงาน 
การประชุมให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมก าแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี สกศ. ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา ซึ่งได้ด าเนินการแจ้งเวียนให้คณะกรรมการสภาการศึกษาพิจารณาและรับรองรายงาน 
การประชุมแล้ว จึงขออนุญาตเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ โดยไม่แก้ไข 
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วาระท่ี ๓  เรื่องเพื่อพิจารณา 

 ๓.๑ การปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ 
  นายสุภัทร จ าปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ น าเสนอ          
ที่ประชุมว่า ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ และ
ด าเนินการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติฯ ตลอดจนติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการศึกษา
แห่งชาติฯ มาอย่างต่อเนื่อง ได้พบปัญหาและอุปสรรค ทั้งปัญหาที่ต้องเร่งพัฒนาปรับปรุง และประเด็นที่ต้อง
เร่งพัฒนา กอปรกับการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รัฐบาลได้จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มีการประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
- ๒๕๘๐) ซึ่งมีระยะเวลาที่แตกต่างจากแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒ ปี ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้
น าเสนอข้อมูลการด าเนินการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลแผนการศึกษาแห่งชาติ ฯ  ต่อ
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ                   
ซึ่งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาฯ เห็นควรให้มีการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ  โดยแก้ไข/เพ่ิมเติม
ประเด็นเกี่ยวกับปัจจัยใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษา ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ กับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ประเด็นการศึกษา) แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา แผนการปฏิรูปประเทศด้านอ่ืนๆ และนโยบายรัฐบาล 
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องเชื่อมโยงระหว่างกฎหมาย นโยบาย และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น         
ยังเสนอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านการจัดท าแผนการศึกษาแห่งขาติ โดยก าหนด
ระยะเวลาการด าเนินการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติที่ชัดเจน และนอกจากข้อเสนอของคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาฯ แล้ว ส านักงานฯ ยังได้พบประเด็นส าคัญที่ควรพิจารณาซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ อาทิ การพัฒนาความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ของคนไทย 
การสร้างแพลตฟอร์ม (Platform) การเรียนรู้ การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาระดับชาติและระบบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และเรื่องการจัดการฐานข้อมูล Big Data ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น  
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเสนอต่อสภาการศึกษาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้มีการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
สภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ การก าหนดชื่อและระยะเวลาในการจัดท าแผน  
การศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข หรือเพ่ิมเติมประเด็นที่ควรปรับปรุง
ต่อไป 

   การพิจารณา 

   ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังนี้ 

  ๑. การด าเนินการตามแผนการศึกษาแห่งชาติควรระบุผู้รับผิดชอบและก าหนดระยะเวลาการ
ด าเนินงานแล้วเสร็จที่ชัดเจน อาทิ เรื่องการผลิตและพัฒนาก าลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค มีวิธีการ
ด าเนินการอย่างไร ใครเป็นผู้รับผิดชอบและจะด าเนินการเสร็จเมื่อใด เป็นต้น  
  ๒. ในปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการยังไม่มีข้อมูลภาพรวมที่เป็น Big Data อย่างชัดเจนจึงเป็น
ผลให้ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องเพียงพอต่อการพิจารณาตัดสินใจในระดับกระทรวง อาทิ ตัวเลขจ านวนผู้สูงอายุ ที่อายุ 
56 ปี ซึ่งเหลือเวลาอีก 4 ปี จะเกษียณอายุราชการ มีจ านวนทั้งหมดกี่คน กระจายไปตามภูมิภาคใดบ้าง หรือ



๕ 
 

เรื่องจ านวนครูสอนภาษาอังกฤษเป็นครูคนไทยกี่คน ครูชาวต่างชาติกี่คน กระทรวงศึกษาธิการอาจจะมีข้อมูล
จ านวนหนึ่ง แต่เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับข้อมูลของส านักงานต ารวจแห่งชาติหรือส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 
จะมีจ านวนเท่ากันหรือไม่ หากกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแล้วว่า การศึกษาปฐมวัยเป็นช่วงอายุที่ดีที่สุด  
มีความสามารถรับรู้ภาษาได้มากกว่า ๒ ภาษา จึงจ าเป็นต้องมีข้อมูลที่สนันสนุนเบื้องต้นว่าจะต้องเพ่ิมจ านวนครู
ไทยและ/หรือครูชาวต่างชาติจ านวนเท่าใดในแต่ละจังหวัด เป็นต้น 
 ๓. เนื่องจากบริบทของกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนแปลงไป ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาได้ย้ายไปรวมในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.)  
ซึ่งในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ยังไม่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงควรปรับปรุง
แผนการศึกษาแห่งชาติให้มีความเชื่อมโยงกับภารกิจของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมด้วย และในประเด็นนี้ ประธานได้ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า กระทรวงศึกษาธิการมีแนวทางการด าเนินงาน
ร่วมกับกระทรวง อว. แล้ว อาทิ ได้มีการเสนอความเห็นในเรื่องการผลิตครูที่กระทรวงศึกษาธิการต้องการ เป็นต้น  
 ๔. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ ไม่ได้เน้นเรื่องการจัดการศึกษาของเอกชน 
ตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยไปจนถึงระดับอุดมศึกษา จึงขอให้เพ่ิมเติมในเรื่องการจัดการศึกษาของเอกชน 
และเรื่องการผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ โดยให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยผลิตและหน่วยผู้ใช้ เพ่ือให้
การผลิตครูตรงตามความต้องการของสถานศึกษาที่เป็นผู้ใช้ครู รวมถึงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนนักศึกษาครูด้วย 
 ๕. ปัจจุบันประชากรไทยมีอายุเฉลี่ย ๗๕ ปี ในแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุงควรเน้น
เรื่องการศึกษาตลอดชีวิต โดยให้มีการศึกษาผ่านระบบ Digital Platform ที่มีการก ากับควบคุมคุณภาพข้อมูล
และความปลอดภัยในการรับสาร โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นความจริง (fake news) 
  ๖. การปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติจะต้องตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ที่มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ 
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจด้านการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ จึงน าเครื่องมือส าคัญ 
ในการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ที่เรียกว่า “STAR STEMS” ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยสภาขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ไปใช้ทดลองด าเนินการสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ในโรงเรียนต้นแบบ  
๔ โรงเรียน เพ่ือให้เป็นผลลัพธ์เป็นจริงเชิงประจักษ์ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยในปัจจุบันได้ขับเคลื่อน
การด าเนินการจัดฝึกอบรมเรื่องการสร้างพลเมืองดี วินัยเด่น ด้วยแนวคิด STAR STEMS ให้กับวิทยากร 
เพ่ืออบรมครู (Training for Trainer) ในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ด าเนินการการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานในเดือนสิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งการด าเนินการตามแนวคิด STAR STEMS 
ดังกล่าว นอกจากจะด าเนินการในโรงเรียนแล้ว ยังได้ด าเนินการในสถานประกอบการต้นแบบเพ่ือให้สถาน
ประกอบการสร้างคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงาน STAR 
STEMS ของสถานศึกษา และเมื่อการติดตามประเมินผลแล้วเสร็จ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจฯ 
มีก าหนดจัดประชุมและน าเสนอผลการด าเนินงานของโรงเรียนต้นแบบและสถานประกอบการต้นแบบ ในวันที่ 
๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่น 
เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยในเบื้องต้นได้เรียนเชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช เป็นประธาน 
 ๗. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ วรรค ๓ ก าหนดไว้ว่า 
“รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการ  
จัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าว  
มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติ
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เกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการศึกษาแห่งชาติด้วย” ความแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับเดิมคือต้องมีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน สาระส าคัญที่เปลี่ยนแปลงคือก าหนดหน้าที่รัฐให้ด าเนินการ ก ากับ 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้น กรอบการด าเนินงานของรัฐภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ
จะต้องเป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จึงเสนอให้รัฐก าหนดนโยบาย
หรือเป้าหมายให้ชัดเจนและน ามาเปรียบเทียบกับแผนการศึกษาแห่งชาติว่ามีความสอดคล้องกันหรือไม่ รวมทั้ง
การด าเนินงานของอนุกรรมการสภาการศึกษาจะต้องเป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย  ซึ่งสิ่ง เหล่านี้คือ
สาระส าคัญที่กรรมการสภาการศึกษาจะต้องด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 ๘. ประเด็นเรื่อง Big data มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๘.๑ ข้อมูลด้านการศึกษาของหลายหน่วยงานไม่ตรงกัน เช่น ส านักงานสภาพัฒนา 

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ
บริหารจัดการเด็กหลายกลุ่ม ซึ่งบางกลุ่มยังมีปัญหาด้านความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล อาท ิชนกลุ่มน้อยและ
คนต่างด้าวที่ไม่มีเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก ในกรณีที่จะต้องมีการจัดสรรงบประมาณส าหรับคนกลุ่มนี้ 
จะมีการด าเนินการอย่างไร และจะมีวิธีการบริหารจัดการข้อมูลของคนกลุ่มนี้อย่างไร จึงมีข้อเสนอแนะว่าควรมี
วิธีการเชื่อมโยงข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการก าหนด
นโยบายการจัดการการศึกษาทั้งระบบ 

๘.๒ ประเด็น Big data ควรเชิญกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมมาร่วมคิดและด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม และจะท าให้สามารถผลักดันประเด็นที่ยัง 
ไม่สามารถด าเนินการได้ให้ประสบผลส าเร็จภายในระยะเวลา ๓ ปี 

๘.๓ ข้อมูลด้านการศึกษานั้น ครบองค์ประกอบของ Big data (๔Vs) ซึ่งประกอบด้วย 
ปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ (Volume) ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างรวดเร็วและไหลเข้าสู่ 
การจัดเก็บด้วยความเร็วสูง (Velocity) ข้อมูลมีความหลากหลาย (Variety) และข้อมูลที่มีความไม่ชัดเจน  
มีระดับคุณภาพแตกต่างกัน (Veracity) กระทรวงศึกษาธิการจึงควรมี Big data เพ่ือใช้ในการติดตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ และการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้น Big data  
จึงมีความส าคัญในสองส่วน คือ ข้อมูลมีความส าคัญในตัวเอง และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน 
และติดตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 

๘.๔ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีศูนย์สารสนเทศเพ่ือการศึกษาแห่งชาติ 
(National Education Information System) แต่ข้อมูล Big data มีความเชื่อมโยงกับกระทรวงทั้งหมด  
๑๐ กระทรวง ซึ่งอยู่นอกเหนืออ านาจของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน เป็นต้น ท าให้มีความยากในการบริหารจัดการ
ข้อมูล ดังนั้น การเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงานจึงเป็นสิ่งส าคัญ จึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีโปรแกรมกลาง  
ที่ใช้ในการโหลดข้อมูลพ้ืนฐานของประชากร ซึ่งควรเป็นโปรแกรมเดียวที่ใช้ร่วมกันทั้งประเทศ และควรเป็น
โปรแกรมที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่ใช้ได้อย่างคุ้มค่า โดยอาจจะใช้บัตรประจ าตัว
ประชาชนในการเก็บข้อมูลและโหลดข้อมูลมาใช้งาน ซึ่งจะท าให้ข้อมูลที่ เก็บได้มีความถูกต้องและสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลแบบ real time ได ้

๘.๕ ในงานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า เมื่อวันที่ ๒๖-
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ได้มีการสัมมนาในประเด็น Big data เนื้อหาโดยสรุปที่ได้จากการสัมมนาคือ Data 
ประกอบด้วย ๒ ส่วน ได้แก่ Academic data และ Social data โดย Academic data เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ



๗ 
 

โรงเรียน หลักสูตร คะแนนเฉลี่ย การจบการศึกษา ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลรายบุคคลได้ และ Social data 
คือการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เช่น ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านอุตสาหกรรม และด้านแรงงาน เป็นต้น 
อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดมีแผนการด าเนินงานด้านข้อมูล โดยจะเชิญ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกระทรวง  
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาน าเสนอข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือการรวบรวมข้อมูล
ทางการศึกษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการมีโครงสร้างข้อมูลค่อนข้างดีแต่ยังขาดโปรแกรมที่จะเชื่อมโยงข้อมูล  
ในการนี้ อนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัดจะด าเนินการเรื่อง Big data ภายใน
ระยะเวลา ๓ เดือน และจะน าเสนอความก้าวหน้าต่อที่ประชุมสภาการศึกษาในครั้งต่อไป 

๘.๖ สภาการศึกษาควรท าหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลทางการศึกษา ( Intelligence unit) 
เพ่ือให้มีข้อมูลส าหรับพัฒนาและติดตามนักเรียนได้ตามมาตรฐานการศึกษาฉบับใหม่ เพ่ือระบุแนวทางให้
สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) มีความรู้ ซึ่งมี GPA เป็นตัวชี้วัด ๒) เป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นคนดี และ ๓) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งข้อ ๒) และ ๓) ยัง
ไม่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน หากมีข้อมูลที่สามารถบ่งชี้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ทั้ง ๓ ด้านนี้ได้ จะสามารถระบุได้ว่า 
เด็กแต่ละคนมีลักษณะอย่างไร ควรเลือกเรียนอะไร และควรท างานอะไร ซึ่งข้อมูลทางการศึกษาจะเป็น
ประโยชน์อย่างมากส าหรับใช้ติดตามผู้เรียนรายบุคคล นอกจากนี้ ภาคธุรกิจยังสามารถน าข้อมูลนี้ไปพิจารณา
คัดเลือกบุคคลเข้าท างานได้ด้วย 

๘.๗ เรื่อง Data คือ ประเด็นส าคัญที่สุดก่อนที่จะด าเนินการเรื่องอ่ืนๆ จึงควรให้
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลด้านการศึกษา ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ ได้ท าความร่วมมือกัน
เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านการศึกษาส าหรับน ามาใช้ขับเคลื่อนและติดตามแผนการศึกษาแห่งชาติและควรให้กระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  
มีข้อมูลของหน่วยงานตนเองอยู่ ทั้งนี้ ควรบริหารจัดการข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒  
(หรือ ภายในระยะเวลา ๓ เดือนนับจากวันประชุมสภาการศึกษาครั้งนี้) ส่วนประเด็นใดที่มีข้อมูลอยู่แล้ว  
ให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปได้ทันท ีอย่างไรก็ตาม เรื่อง data ควรให้ความส าคัญกับการป้องกันข้อมูล 
(Data protection) ด้วย โดยการเข้าถึงข้อมูลจะต้องมีชั้นความลับเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

๙. นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไม่แตกต่าง
จากรัฐมนตรีท่านเดิม และมีเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานชัดเจนเช่นกัน แต่การด าเนินงาน 
ของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาที่ผ่านมามีข้อจ ากัดหลายประการ เช่น ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน 
และมีข้อจ ากัดด้านการบูรณาการต่อยอดไปยังหน่วยงานอ่ืน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่สามารถ
ด าเนินการได้ทันทีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ คือการวัดและประเมินผลการศึกษาที่เน้น  
ผู้เรียนรู้เป็นส าคัญ ซึ่งแบ่งผู้เรียนรู้ออกเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มเด็ก กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มคนท างาน และกลุ่มวัยเกษียณ 
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จะท าการวัดและประเมินผลในสถานศึกษาของรัฐตาม
ข้อก าหนดที่จัดท าขึ้น ส่วนโรงเรียนเอกชนจะวัดที่ผู้เรียนรู้หรือวัดผลที่เด็กโดยเลือกใช้หลักการ Outcome Key 
Results: OKR, Balanced Scorecard หรือ Key Performance Indicator: KPI  เพ่ือจะให้เด็กหรือผู้เรียนรู้
ได้ประโยชน์สูงสุด  ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทของโรงเรียน ส่วนในต่างประเทศจะมีการวัดและประเมินครูผู้สอน
หลังจากการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแล้ว จึงมีข้อเสนอว่า ควรมีการบูรณาการการวัดและประเมินผลให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาใหม่และให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งเป็นการน าหลักการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
หรือ Human resource management: HR มาใช้ในการด าเนินการ โดยก าหนดเป้าหมายและระยะเวลา 
ในการด าเนินการตั้งแต่เดือนกันยายน จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และขอความร่วมมือจากส านักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเข้ามาร่วมประเมินผลด้วย  
ซึ่งอาจจะท าเป็นโครงการน าร่องหรือการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานและท าการประเมินทุก ๓ เดือน 
ในที่สุดจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) ที่มีการบูรณาการระหว่าง
โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน วิธีการคือน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ของโรงเรียนรัฐบาล 
และเอกชน มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเวทีเสวนาของสภาการศึกษา เพ่ือรับฟังความคิดเห็นของเด็ ก 
รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา อาทิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  
ในการด าเนินการและมีการวัดผลที่ชัดเจน โดยให้มีผลกับการให้รางวัลและการเพ่ิมวิทยฐานะ หรือมีบทลงโทษ
หากไม่มีการปฏิบัติตามข้อตกลงในระยะเวลาที่ก าหนด จึงมีข้อเสนอว่า ควรมีการระดมสมองโดยเชิญทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษามาร่วมกันเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือก าหนดเป้าหมาย และจัดล าดับความส าคัญ  
พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาทีช่ัดเจน   

๑๐. ปัจจัยที่มีความเปลี่ยนแปลงและมีผลต่อแผนการศึกษาแห่งชาติ คือ เป้าหมายการพัฒนา
ที่ ยั่ งยืน  (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่ งมีทั้ งหมด ๑๗ ด้ าน (๑ .  ขจัดความยากจน  
๒. ขจัดความหิวโหย ๓. การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ๔. การศึกษาที่เท่าเทียม ๕. ความเท่าเทียมทางเพศ 
๖. การจัดการน้ าและสุขาภิบาล ๗. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ๘. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ ๙. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน ๑๐. ลดความเหลื่อมล้ า ๑๑. เมืองและถิ่นฐาน
มนุษย์อย่างยั่งยืน ๑๒. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ๑๓. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๑๔. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล ๑๕. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก  
๑๖. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก ๑๗. ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน) ข้อ ๔ ของ SDGs เป็นเรื่อง
การศึกษาที่เท่าเทียมที่มีคุณภาพ ประเด็นส าคัญของ SDGs คือการพัฒนาแบบบูรณาการร่วมกัน ดังนั้น 
เป้าหมายทั้ง ๑๗ ด้าน ของ SDGs ต้องบรรลุผลร่วมกัน (Integrated development) แต่ที่ผ่านมาปัญหาของ
การพัฒนาคือมุ่งเป้าหมายการพัฒนาเพียงเรื่องเดียว ท าให้เกิดการพัฒนาแบบแยกส่วนเป็นเหตุให้เกิดความ
เหลื่อมล้ า จึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรถ่ายทอดความเข้าใจในเรื่อง SDGs ในแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย  
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป้าหมายทั้ง ๑๗ ด้าน ไปพร้อมกัน 
 ๑๑. ในประเด็นโครงสร้างของแผนการศึกษาแห่งชาติโดยรวมและประเด็นการขับเคลื่อน
แผนการศึกษา พบว่า แผนการศึกษาแห่งชาติแบกรับความคาดหวังและเป้าหมายของทุกแผน จึงมีข้อเสนอแนะ
ว่า ในแต่ละปีของการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ ควรมีการก าหนดผลผลิตของงานที่ต้องการให้บรรลุผลตามแผน 
(Milestone) ให้ชัดเจน หากไม่ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจะท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ และควร
จัดล าดับความส าคัญ (Priority) ของแต่ละเรื่องให้ชัดเจน และด าเนินการตามล าดับความส าคัญ (Logical 
sequence) ประเด็นที่ส าคัญเร่งด่วนควรรีบด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน แล้วจึงด าเนินการเรื่องอ่ืนเป็นล าดับ
ถัดไปในปีต่อไป จะท าให้ด าเนินการได้ง่าย มีความต่อเนื่องและมีความสัมพันธ์กัน 
 ๑๒. ควรสร้างความเข้าใจเรื่องแผนการศึกษาแห่งชาติให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจาก
แผนการศึกษาแห่งชาติมีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับแผนอ่ืนๆ อีกหลายฉบับ นอกจากนี้ ยังมีผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ที่หลากหลายกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้น การที่จะท าให้เกิดความเข้าใจต่อแผนการศึกษาแห่งชาติร่วมกัน
จึงควรผลิตสื่อแบบแยกกลุ่มเป้าหมาย เช่น ครู ผู้บริหารสถานศึกษา เด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป ควรใช้
สื่อในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งความเข้าใจต่อแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นประเด็นส าคัญที่จะท าให้การขับเคลื่อน
แผนการศึกษาแห่งชาติประสบผลส าเร็จ 
 ๑๓. ประเด็นการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการขับเคลื่อนแผนการศึกษา
แห่งชาติ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 



๙ 
 

๑๓.๑ ควรระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินงานของหน่วยงานที่จะมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งภารกิจการด าเนินงานในแผนการศึกษาแห่งชาติไม่ได้จ ากัดให้เฉพาะ
ภาครัฐเป็นผู้ด าเนินการแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น จ าเป็นต้องมี Partnership เข้ามาร่วมด าเนินการจัดการศึกษา
และให้การสนับสนุนการศึกษาด้วย อาท ิภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือ ภาคีเพ่ือการศึกษาไทย (Thailand 
Education Partnership: TEP) ดั งนั้น  ควรระบุรายละเอียดเกี่ ยวกับการด า เนินการด้านการศึกษา 
ของ Partnership ลงไปในแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 

๑๓.๒ แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง เป็นแผนที่มีการขับเคลื่อนการศึกษาร่วมกัน
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ใช่เพียงกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น ควรมีรูปแบบ  
ความร่วมมือที่ชัดเจนในการด าเนินการร่วมกันระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ และเนื่องจากสมรรถนะ 
(Competency) ของภาคเอกชนมีการเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาส จึงควรร่วมกันวางแผนสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  

๑๓.๓ ควรให้ครูภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียนภาครัฐเ พ่ือแก้ปัญหา 
การขาดแคลนครู เนื่องจากเอกชนมีครูที่มีคุณภาพจ านวนมาก แต่ไม่สามารถเข้ามาในระบบโรงเรียนรัฐได้  
มีเพียงบริษัทเอกชนบางแห่งเท่านั้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโรงเรียนของรัฐในรูปแบบโรงเรียน
ประชารัฐ แต่ยังมีบริษัทเอกชนอีกจ านวนมากที่ยังไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน  
หากมีรูปแบบการประสานงานที่ชัดเจนจะเป็นประโยชน์อย่างมาก นอกจากจะมีผลงานร่วมกันแล้ว จะมีคนเก่ง
จากภาคธุรกิจเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียน และประหยัดงบประมาณด้านการพัฒนาบุคลากรเป็นจ านวนมาก 

๑๓.๔ ประเด็นการขาดแคลนครูในการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา ปัจจุบันครูอาชีวศึกษา 
ขาดแคลนประมาณ ๘,๐๐๐ คน ส่วนครูที่สอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะมีอัตราก าลังเกินอยู่ เนื่องจาก
อัตราการเกิดน้อยลงท าให้เด็กที่เรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานลดลง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
จึงมีความเห็นว่า จะให้ครูในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาเสริมครูอาชีวศึกษา นอกจากนี้ ยังมีโครงการ 
“อาชีวะ สร้างคนดี มีอาชีพ” ซ่ึงด าเนนิการโดยใหผู้อ้ านวยการสถานศึกษาอาชีวศึกษาท าความรว่มมือกับสถาน
ประกอบการเพ่ือ ๑) เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสถานประกอบการแห่งละ ๒ คน ร่วมเป็นครูจิตอาสาเพ่ือสอนเด็ก 
ในภาคค่ า ภาควันหยุด หรือภาคพิเศษ ทั้งนี้ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีสถานศึกษาอาชีวศึกษา ๔๒๖ แห่ง 
เมื่อท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ แห่งละ ๒ คน จะมีครูจิตอาสาประมาณ ๑,๐๐๐ คน  โดยไม่ใช้
งบประมาณของรัฐ หรือ ๒) ท าความร่วมมือแบบทวิภาคีกับสถานประกอบการ เพ่ือให้เด็กมีพ้ืนที่ส าหรับฝึกงาน 
แลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบทวิภาคี ในเชิงปฏิบัติคือการด าเนินการร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน หรือ 
“บวร” เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษา และมีการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับสถานประกอบการเพ่ือเป็นการ
ขอบคุณที่เข้ามาช่วยเหลือสถานศึกษา นอกจากสถานประกอบการ ยังมีผู้เกษียณราชการ หรือผู้มีภูมิรู้ที่ควรจะ
เชิญมาร่วมสอนเด็ก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายในการท าความร่วมมือกับภาคประชาสังคมที่ชัดเจน
เพ่ือขับเคลื่อนการศึกษา 
 ๑๔. ประเด็นเชิงโครงสร้างแผนการศึกษาแห่งชาติที่เป็นเครื่องมือการขับเคลื่อนการศึกษา  
ควรมีตัวชี้วัด (Indicators) ที่ครอบคลุมในทุกมิติ ซึ่งตัวชี้วัดส าหรับการติดตามและประเมินผล นอกจาก 
มีตัวชี้วัดผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) แล้ว ควรมีตัวชี้วัดปัจจัยน าเข้าด้วย (Input indicator) 
เพราะการมีผลผลิตและผลลัพธ์ที่ดีนั้น จะต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอ ถูกที่และถูกเวลา ดังนั้น ปัจจัยน าเข้า  
หรือทรัพยากรที่จะน ามาใช้ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เก่ียวข้องจึงมีความส าคัญ 
 ๑๕. ในการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ ควรวิเคราะห์ความเชื่อมโยงในเชิงกลไก 
และองค์กรที่รับผิดชอบแผนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ และสร้างระบบการประสานงาน



๑๐ 
 

ระหว่างแผนการศึกษาแห่งชาติกับแผนอ่ืนๆ ซึ่งประเด็นนี้ยังไม่มีการระบุความเชื่อมโยงของการประสานงาน
ขององค์กรที่รับผิดชอบ ท าให้มีจุดอ่อนในเรื่องการประสานงาน 
 ๑๖. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... หมวด ๖ ว่าด้วยแผนการศึกษาแห่งชาติ
และทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ระบุว่าส านักงบประมาณหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ  
ต้องจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งระบุเนื้อหาเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณไว้
ในแผนการศึกษาแห่งชาติน้อยมาก ควรมีการระบุเรื่องกองทุนเพ่ือการศึกษาด้วย อย่างไรก็ตาม หากน าเสนอ
กองทุนขึ้นมาใหม่ จะเป็นเรื่องยากเพราะหน่วยงานด้านมหภาคไม่ประสงค์ให้มีกองทุน จึงเสนอให้บริหาร
จัดการกองทุนด้านการศึกษาที่มีอยู่แล้ว ทั้งหมด ๗ กองทุน ยุบรวมให้เป็นกองทุนเดียว หรือเหลือเพียง ๒-๓ 
กองทุน ท าให้เป็นกองทุนที่ใหญ่ขึ้น จะท าให้สามารถบริหารจัดการได้ดีขึ้นและเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจาก
งบประมาณประจ าปีอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ ทรัพยากรกองทุนเพ่ือการศึกษาจึงเป็นกลไกที่ส าคัญที่ช่วยให้
การด าเนินการดา้นการศึกษาเดินหน้าต่อไปได้ 
 ๑๗. แผนการศึกษาแห่งชาติยังไม่ระบุแน่ชัดว่าจะน าแผนมาใช้กับคนใน Generation ใด หาก
เข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายคือคนใน Generation Z การน าแผนสู่การปฏิบัติจะเปลี่ยนไป ดังนั้น แผนการศึกษาที่ดี
ควรระบุรายละเอียดในประเด็นการน าแผนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ และเห็นชอบหลักการ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาเฉพาะกิจ ท าหน้าที่ทบทวนแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยให้เลขาธิการ 
สภาการศึกษาเสนอชื่อคณะอนุกรรมการฯ ต่อประธาน เพ่ือแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการฯ ต่อไป 

๓.๒ ความก้าวหน้าการด าเนินการ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... 

นายสุภัทร จ าปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ รายงาน
ความก้าวหน้าการด าเนินการ ร่าง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งจัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการ
อิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ดังนี้  

ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้รับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ จากนั้นได้ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณาแล้ว ได้มีการปรับ ร่าง พ.ร.บ. ตามความเหมาะสม และได้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
ครั้ง เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และคณะรัฐมนตรีมีมติต่อร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ ๒ ข้อ 
ได้แก่ ๑) ให้ชะลอการด าเนินการ ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ไปก่อน ๒) ให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีการับร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฉบับนี้ไปทบทวน และให้รับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติม เพ่ือให้
คณะรัฐมนตรีชุดใหม่พิจารณาก่อนเสนอรัฐสภาต่อไป หลังจากที่ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) 
ได้รับเรื่องกลับมาจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สกศ. ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการของ กอปศ. ได้ด าเนินการ 
รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ จ านวน ๒ ครั้ง ครั้งแรก ณ ห้องประชุมก าแหง 
พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สกศ. และครั้งที่ ๒ ที่งานมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ สิงหาคม 
๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ า กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังมีการรับฟังความคิดเห็นทาง
เว็บไซต์ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอีกด้วย  

จากการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ พบว่า มีการคัดค้าน
ในส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระ ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) ไม่เห็นด้วยในการเปลี่ยนแปลงชื่อต าแหน่ง จาก “ผู้อ านวยการ” 
เป็น “ครูใหญ่” และ “รองผู้อ านวยการ” เป็น “ผู้ช่วยครูใหญ่” (มาตรา ๓๘/๓๙) (รายละเอียดปรากฏใน
เอกสารประกอบการประชุม หน้า ๘๖-๘๗) เพราะเป็นการลดศักดิ์ศรี และจะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์และ
เส้ นทางความก้ า วหน้ า ในสายอาชีพ  (Career Path)  ของผู้ บ ริ ห าร  ๒ )  ไม่ เห็ นด้ วย ในประ เด็ น 



๑๑ 
 

ที่ผู้ช่วยครูใหญ่หรือรองผู้อ านวยการที่ไม่ได้ปฏิบัติงานสอน ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรอง  
ความเป็นครู (มาตรา ๓๘/๓๙) เนื่องจากผู้ที่จะเป็นผู้บังคับบัญชาในโรงเรียนควรต้องเป็นครูที่มีประสบการณ์ 
และต้องมีใบประกอบวิชาชีพครูเช่นเดียวกัน ๓) ไม่เห็นด้วยในการยกเลิกใบประกอบวิชาชีพครู และให้ใช้
ใบรับรองความเป็นครูแทนของเดิม (มาตรา ๓๗/๔๐) เนื่องจากวิชาชีพครูถือเป็นวิชาชีพชั้นสูง ผู้ที่เข้ามาเป็นครู
ต้องมีคุณวุฒิ และได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพนี้ และการไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูท า ให้ครูใหม่
เสียโอกาสในการปรับเลื่อนวิทยฐานะและสิทธิประโยชน์ที่ก าหนดตามต าแหน่ง จากความคิดเห็นข้างต้น สกศ. 
มีความเห็นว่า ใน มาตรา ๓๙ ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ระบุว่า ต าแหน่ง “ครูใหญ่” และ “ผู้ช่วย
ครูใหญ่” อาจเรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนได้ ดังนั้น อาจไม่ต้องเปลี่ยนชื่อก็ได้ แต่ใบรับรองความเป็นครูนั้น ยังไม่ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการได้มา ดังนั้น ต้องเร่งออกแบบหลักเกณฑ์หรือให้คงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไว้
ดังเดิม 

ในส่วนของกระบวนการจัดท า ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ มีข้อคัดค้านว่า  
ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ยังไม่ได้ด าเนินการให้ครบถ้วนตามวิธีการรับฟังความคิดเห็นอย่างครบถ้วน  
โดยมีข้อคัดค้าน ดังนี้ ๑) การจัดท าประชาพิจารณ์โดย กอปศ. มักจะไม่แสดงเอกสาร ร่าง พ.ร.บ.การศึกษา
แห่งชาติฯ ทั้งหมด แก่ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น โดยจะเสนอเพียงบางประเด็นที่ต้องการให้แสดงความ
คิดเห็นเท่านั้น ๒) การรับฟังความคิดเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นการรับฟังความคิดเห็นด้าน
เดียว ไม่มีการสะท้อนกลับ (Feedback) ไปยังผู้เสนอความคิดเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง จากความ
คิดเห็นข้างต้น สกศ. มีความว่า กอปศ. และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ซึ่งด าเนินการตามแนวปฏิบัติเดิมครบแล้ว แต่ในเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ จะมีแนวปฏิบัติข้อบังคับเพ่ิมเติมอีก ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการอาจจัดท าประชาพิจารณ์
รับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมได้เพราะเวลาจะคาบเกี่ยวกัน หรือจะจัดท าความเห็นให้ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีการับทราบเพื่อด าเนินการต่อไปก็ได้ 

ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมใน ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษา 
มีดังนี้ ๑) ควรแยกการบริหารการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา เพราะวิธีการจัดการเรียน
การสอนแตกต่างกัน ๒) ควรปรับลดโครงสร้างการบริหารงานจากส่วนกลางให้สั้นลงเพ่ือให้ถึงโรงเรียนโดยเร็ว 
๓) ควรลดภาระที่ส่วนราชการต่างๆ มอบหมายไปยังโรงเรียนโดยไม่จ าเป็น ๔) ควรค านึงถึงระบบสวัสดิการ 
ของครูในโรงเรียนเอกชนให้ใกล้เคียงกับข้าราชการครู ๕) ควรให้ความส าคัญเรื่องปัญหาหนี้สินครูและสวัสดิการ
ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ประเด็นสวัสดิการครูนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นาง กนกวรรณ  
วิลาวัลย์) ได้ปรับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครู จาก ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๕๐,๐๐๐ บาทแล้ว และประเด็น
การลดภารกิจจากราชการส่วนกลางที่มอบหมายไปยังโรงเรียน ได้ระบุไว้ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ แล้ว  

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  

๑. รับทราบความก้าวหน้าการด าเนินการและผลการรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่าง พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติฯ ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

๒. ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในการปรับปรุง ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ  
๓. เสนอแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

๓.๑ มอบส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษารวบรวมความคิดเห็นและปรับปรุง ร่าง 
พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ และน าเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอ
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 



๑๒ 
 

๓.๒ เสนอแต่งตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินการปรับปรุง ร่าง พ.ร.บ. การศึกษา
แห่งชาติฯ ภายใน ๓๐ วัน และให้น าเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอ
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 

๓.๓ มอบหมายส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษารับฟังความคิดเห็นและน าผลการรับ
ฟังความคิดเห็นของส านักงานฯ หน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรต่างๆ รวมทั้งความคิดเห็นอ่ืนๆ 
เพ่ือเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแก้ไข หรือรวบรวมผลการรับฟังความคิดเห็น เสนอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือประกอบการพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ 
ต่อไป 

การพิจารณา 

ที่ประชุมได้มีการอภิปรายและให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต ดังนี้ 
๑. คณะรัฐมนตรีชุดเดิมได้มีมติให้ทบทวน ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ เมื่อเดือน

พฤษภาคม ๒๕๖๒ และคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีมติซ้ าอีกครั้ง เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ให้น า ร่าง พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติฯ มอบให้กระทรวงศึกษาธิการไปพิจารณาทบทวนความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม 
๒๕๖๒ เพ่ือเร่งด าเนินการ ให้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฯ เป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญ และจะได้มีการ
ด าเนินการในเรื่องอ่ืนๆ อาทิ โครงสร้างการบริหารราชการ โครงสร้างการจัดองค์กร และเรื่องต่างๆ ที่จะต้องมี
การด าเนินการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ รวมทั้งมีความเห็นว่า ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ แผนการศึกษา
แห่งชาติ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ควรจะออกพร้อมกัน และควรเร่งด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลา ๓ เดือน 

๒. การรับฟังความคิดเห็น ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ ซึ่งคณะรัฐมนตรีให้พิจารณา
ทบทวนความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จะต้องมีองค์กรหรือมีกระบวนการช าแหละนโยบายว่า  
สิ่งที่คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต้องการนั้น มีสิ่งใดที่ต้องแก้ไขเพ่ิมเติมบ้าง  
ซึ่งจะต้องพิจารณากฎหมายในรูปแบบองค์รวมหลายฉบับพร้อมกัน 

๓. กรรมการเห็นด้วยกับข้อเสนอแนวทางปฏิบัติที่ ๓.๓ (มอบหมายส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษารับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง) เนื่องจากการรับฟังความคิดเห็น ๒ ครั้งที่ผ่านมา มีบางประเด็น 
ที่น่าสนใจ และควรมีการกลั่นกรองอีกครั้ง เพราะบางประเด็นอาจจะเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับคนที่อยู่ภายใต้ 
การบังคับของกฎหมาย ในส่วนของรายละเอียดการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นที่มีการท้วงติง หรือประเด็น  
ที่มีการให้ข้อสังเกต ควรจะสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลสะท้อนกลับกับผู้ที่เข้ามาให้ความคิดเห็น เพ่ือให้ผู้ที่ 
มาแสดงความคิดเห็นได้มีความเข้าใจในเบื้องต้น 

๔. กรรมการเห็นด้วยที่จะแต่งตั้งอนุกรรมการเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินการปรับปรุง ร่าง พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติฯ ส่วนการเร่งรัดในเรื่องแผนการศึกษาแห่งชาติและ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ ควรมีกรอบ
ระยะเวลาในการด าเนินการ และควรขับเคลื่อนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาใกล้เคียงกัน คือประมาณสิ้นเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๒ 

๕. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้รับนโยบายการศึกษาจากรัฐบาลชุดปัจจุบัน จึงเป็น
โอกาสดีที่จะได้น านโยบายของรัฐบาลมาบูรณาการกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ ส่วนประเด็นการรับฟัง
ความคิดเห็น จะต้องมีการเน้นในอีกหลายประเด็น เช่น ประเด็นโครงสร้าง ประเด็นภารกิ จจากส่วนกลาง 
และส่วนจังหวัดที่จะส่งไปยังโรงเรียน ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญในการแก้ปัญหาการคืนเวลาให้ครูได้สอนเด็กนักเรียน
อย่างเต็มที่ ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นจะต้องมีการบริหารเวลาเพ่ือให้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้าน  



๑๓ 
 

จึงขอให้คณะกรรมการกฤษฎีการอผลการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือน ามาปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติฯ จากกระทรวงศึกษาธิการก่อนที่จะมีการด าเนินการต่อไป 

๖. ไม่มีการสื่อสารในส่วนที่เป็นสาระส าคัญของ ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
ให้คนส่วนใหญ่ได้รับทราบ เช่น ๑) การพยายามแก้ไขปัญหาระบบการศึกษาไทย จากเดิมที่เป็นระบบปิด ไปสู่
ระบบเปิดมากขึ้น หรือให้มีผู้มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางในทุกภาคส่วน ๒) สิ่งส าคัญที่สุดของ ร่าง พ.ร.บ. 
การศึกษาแห่งชาติฯ มาตรา ๘ คือ การก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่ง 
ถึงตลอดช่วงวัย แล้วน ามาเป็นเป้าหมายในการจัดโครงสร้างต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนา
บุคลากร ๓) การใช้ค าท่ีมีผลต่อความรู้สึก เช่น การใช้ค าว่า “ครูใหญ”่ หรือค าว่า “ผู้อ านวยการ” หรือค าอ่ืน ๆ  

๗. การด าเนินการแก้ไขและรับฟังความคิดเห็นควรเลือกเฉพาะปัญหาที่มีประเด็นจ าเป็น
เท่านั้น ไม่เกิน ๒๕ ประเด็นสั้น ๆ และต้องมีเป้าหมายชัดเจน เช่น ประเด็น เรื่องอ านาจหน้าที่ของส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ในมาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๗ ของ ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติฯ 

๘. ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นไปแล้ว ประมาณ ๕ ครั้ง
และในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ จะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นใหญ่อีก ๑ ครั้ง โดยมี
ประเด็นที่ส าคัญท่ีน ามาวิเคราะห์ไม่เกิน ๑๕ ประเด็น ในส่วนของการด าเนินการ ๗ ขั้นตอนตามพระราชบัญญัติ
กฎหมายรัฐธรรมนูญนั้น ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรู ปการศึกษา ได้น าเสนอ 
ต่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปแล้ว และมีข้อทักท้วงที่ต้องน ากลับมาเสนอรับฟังความคิดเห็น  
ซึ่งขณะเดียวกันก็ได้ด าเนินการพิจารณากฎหมายไปพร้อมกันทั้ง ๔ ฉบับ คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีผลกระทบและมีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการบริหาร โดยเฉพาะ  
ในค าสั่งมาตรา ๔๔ ที่ได้เปลี่ยนแปลงระบบบริหารในส่วนภูมิภาค ซึ่งจะต้องวิเคราะห์เพ่ือให้มีการปรับปรุง
กฎหมายหลักให้สอดรับกับส่วนที่จะยกเลิกหรือเพ่ิมเติม   

๙. ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ยังไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
ด้านจริยธรรม ศาสนา ศีลธรรม ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็น  

มติ  ที่ประชุมมอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ  
ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน โดยให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้น 
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ และน าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

วาระท่ี ๔  เรื่องเพื่อทราบ :   
            ๔.๑ สรุปผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาทั้ง ๑๐ คณะ  
 นายสุภัทร จ าปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการ
ด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาทั้ง ๑๐ คณะ ดังนี้ 
                    - คณะที่ ๑ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการ
ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ   
  ประธาน : พลเอก พหล สง่าเนตร   

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาและ
กลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ได้ด าเนินการจัดประชุม จ านวน ๔ ครั้ง เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สรุป
สาระส าคัญ ดังนี้ 



๑๔ 
 

๑. การศึกษาเพ่ือความมั่นคงของชาติ เป็นการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องและ
การลงพ้ืนที่ศึกษาสภาพจริง โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น ๒ คณะ  

๑.๑ คณะที่ ๑ การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เน้นประเด็น
การศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง คือ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญตามความถนัดของ
ตน มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชม และประเทศชาติ ซึ่งได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
และลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน ๔ ภูมิภาค 
(ภาคกลาง ณ จงัหวัดนครปฐมและจงัหวัดนครสวรรค์ ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ จงัหวัดขอนแก่น  จังหวัดอุดรธานีและจงัหวัดบึงกาฬ ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา) 
           ๑.๒ คณะที่ ๒ การศึกษาเพ่ือเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึก ณ พื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
             ๒. การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ เป็นการจัดท ารายงานสภาพการจัด
การศึกษาเพ่ืออาชีพของสถานศึกษา โดยลงพ้ืนที่กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ๒ แห่ง และจัดเสวนาเรื่อง  
“การจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ : สร้างคน สร้างงาน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรม “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูป
ประเทศ” 
 ๓. การศึกษาและจัดท าข้อเสนอนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของครู โดยได้เชิญผู้แทน
องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
   ๔. การแก้ปัญหานักเรียน/นักศึกษาฆ่าตัวตาย การแก้ปัญหาความรุนแรงใน
สถานศึกษา โดยได้เชิญผู้แทนองค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการ มาให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง และในที่
ประชุมเห็นควรให้มีการส่งเสริมครูท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียน      

 - คณะที่ ๒  คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด   
        รองประธาน : นายอรรถการ ตฤษณารังสี 
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบฐานข้อมูลและ
ตัวชี้วัด ไดด้ าเนินการจัดประชุม จ านวน ๓ ครั้ง  

- การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ด าเนินการ ดังนี้ 
                        - เชิญผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาให้ข้อมูลการ

บริหารข้อมูลการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
                - เชิญฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการประเมินผล
การศึกษา น าเสนอผลการด าเนินงาน ซึ่งได้น าเสนอร่างข้อเสนอการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล และ
แนวทางการประเมินผล ๒ แนวทาง ได้แก่ การประเมินผลตามแผนการศึกษาชาติและการประเมินผลตาม
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งข้อเสนอการจัดตั้งศูนย์สถิติการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ในการประเมินผล 

 -  การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ด าเนินการ ดังนี้ 
                      - เชิญผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูลการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาน าเสนอ

ความก้าวหน้าในการจัดท าฐานข้อมูลผู้เรียนและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ดังนี้ (๑) การจัดท าฐานข้อมูลกลางทางการศึกษา (๒) การจัดท าระบบที่สามารถตรวจสอบ 



๑๕ 
 

ความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล โดยใช้การตรวจสอบความซ้ าซ้อนของรหัส และใช้การตรวจสอบ
ร่วมกับกรมการปกครอง (๓) การจัดท าระบบการแจ้งเตือนข้อมูลเมื่อเกิดข้อผิดพลาดแบบอัตโนมัติ  
(๔) การจัดท าระบบติดตามความก้าวหน้าในการจัดเก็บข้อมูล (๕) การจัดท าระบบที่สามารถให้บริการ 
แก่ประชาชน ครู และนักเรียน ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามสิทธิที่ก าหนด (๖) การจัดท า
ระบบการป้องกันและระบบจัดเก็บประวัติการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล 

            -  การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ด าเนินการ ดังนี้ 
                             - เป็นการประชุมสัญจร โดยเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือติดตามการด าเนินงานด้านข้อมูลการศึกษา                    

- คณะที่  ๓  คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบทรัพยากรและการเงิน 
เพ่ือการศึกษา   

        ประธาน : นายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ 
        ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบทรัพยากรและ

การเงินเพ่ือการศึกษา ไดด้ าเนินการจัดประชุม ๔ ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
     ๑. พิจารณาข้อเสนอโครงการการวิจัย (TOR) เพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการระบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา 
     ๒. รับฟังข้อมูลและให้ข้อคิดเห็นในการด าเนินการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร

และการเงินเพื่อการศึกษา จ านวน ๒ เรื่อง  
      ๒.๑ การปรับบทบาทภาครัฐเพ่ือเข้าสู่ระบบการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ 
  ๒.๒ แนวทางการจัดสรรงบประมาณด้ านการศึกษาตามความจ า เป็น 

ของสถานศึกษาและผู้เรียน 
     ๓. พิจารณาข้อเสนอแนวทางการเ พ่ิมประสิทธิภาพการจัดสรรงบประมาณ 

เพ่ือการศึกษา โดยเชิญผู้แทนจากธนาคารโลก (ส านักงานประเทศไทย) น าเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอ
แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและผลการด าเนินการในภาคการศึกษาของประเทศไทย   

         - คณะที่ ๔  คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  
      ประธาน : ศาสตราจารย์สุพจน์ หารหนองบัว 
       ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาและการ

จัดการเรียนรู้ ไดด้ าเนินการ ดังนี้ 
                   - ช่วงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ – พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการฯ ร่วมขับเคลื่อน

การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ๔ ภูมิภาค ใน ๖ จังหวัด กับส านักงานเลขาธิการ  
สภาการศึกษา เพ่ือเร่งด าเนินการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอย่างชัดเจน ถูกต้องตรงกัน และสามารถแปลงกรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นในแนวทางเดียวกัน 

 - ช่วงเดือน มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการฯ ร่วมขับเคลื่อนการน า
มาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ โดยร่วมลงพ้ืนที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเรื่องแนวทาง 
การน ามาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา และโรงเรียน  
วัดสมหวัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และร่วมประชุมมหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษา 



๑๖ 
 

       - คณะที่ ๕  คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านประเมินผลการศึกษา   
               ประธาน : ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์  
          ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านประเมินผลการศึกษา  

ไดด้ าเนินการจัดประชุม ๕ ครั้ง เพ่ือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
              ๑. พิจารณาเสนอความเห็นและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษา จ านวน 
๕ เรื่อง  

๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา 

๑.๒ แนวทางการประเมินผลการศึกษาทั้งระบบให้มีความสอดคล้องทุกระดับ
การศึกษา 

๑.๓ (ร่าง) แผนการประเมินผลการศึกษา  
๑.๔ การจัดตั้งศูนย์สถิติการศึกษาแห่งชาติ (National Bureau of Educational 

Statistics) 
๑.๕ การติดตามและประเมินผลการน ามาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ 

สู่การปฏิบัติ  
 ๒. ร่วมประชุมกับประธานอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านระบบฐานข้อมูลและตัวชี้วัด 
เพ่ือพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  
                ๓. น าเสนอแนวทางการประเมินผลการศึกษาทั้งระบบให้มีความสอดคล้องทุกระดับ
การศึกษาต่อที่ประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ 
                          - คณะที่ ๖  คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมายการศึกษา   

                 ประธาน : ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ 
       - ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านกฎหมายการศึกษา  

ได้ด าเนินการจัดประชุม ๕ ครั้ง โดยพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการตามมาตรา ๑๒  
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ ๒๕๔๒ และได้จัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จ านวน ๔ ฉบับ  

                 - ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างการประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในกรณีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงที่ออกตามความมาตรา ๑๒ ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับประเด็นดังกล่าว หากสามารถพิจารณาพร้อมกับการปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติจะท าให้เกิดความเชื่อมโยงและครบถ้วนในคราวเดียวกัน  

   - คณะที่ ๗  คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการวิจัยการศึกษา   
ประธาน : นายอุทัย  ดุลยเกษม  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการวิจัยการศึกษา   

ได้ด าเนินการจัดประชุมแล้ว จ านวน ๙ ครั้ง และในการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ที่ประชุม 
ได้รับทราบแนวทางการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการวิจัยการศึกษาที่มีเป้าหมาย  
การด าเนินงาน คือ การจัดท า Research Agenda ด้านการศึกษา  

โดยแบ่งแนวทางการก าหนดประเด็นวิจัยเป็น ๒ แนวทาง คือ  



๑๗ 
 

 แนวทางที่ ๑ การประชุมระดมความคิดเห็นจากคณะอนุกรรมการฯ ได้ประเด็น
การวิจัยทางการศึกษาเพ่ืออนาคต อาทิ การออกแบบระบบการศึกษาส าหรับอนาคต การเรียนรู้ยุคดิจิทัลและ
โลกอนาคต การพัฒนาครู การจัดการศึกษาเชิงบริบทพ้ืนที่ เป็นต้น 

 แนวทางท่ี ๒ การลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนประเภทต่าง ๆ 
ตามนโยบายรัฐบาล น าไปสู่ประเด็นการวิจัยทางการศึกษา อาทิ การกระจายอ านาจการจัดการศึกษา การเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เป็นต้น    
          - คณะที่ ๘  คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านบทบาทของภาคประชาสังคม 
เพ่ือการศึกษา  
        รองประธาน : รองศาสตราจารย์วินัย ดะหล์ัน 
        - ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านบทบาทของภาค 
ประชาสังคมเพ่ือการศึกษา ไดด้ าเนินการพิจารณากรอบและแผนการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ  
       - ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้ด าเนินการจัดประชุม ๑ ครั้ง เป็นการประชุมเพ่ือรับฟัง 
การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ และสรุปแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
    ๑. การจัดท าข้อเสนอของเครือข่ายบ้านเรียนและเครือข่ายเยาวชน เพ่ือน าข้อเสนอ  
เข้าสู่การประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 
        ๒. จัดท ารายชื่อกลุ่มที่จัดการศึกษารูปแบบต่าง ๆ ที่จะเชิญมาร่วมแสดงความคิดเห็น
โดยเรียงล าดับความส าคัญ 

        ๓. ศึกษา วิเคราะห์ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่เกี่ยวกับ  
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมต่อการจัดการศึกษา 
          - คณะที่ ๙  คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาและ 
ภูมิปัญญา   

 ประธาน : นางจรวยพร ธรณินทร์  
      ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

กีฬาและภูมิปัญญา ได้ด าเนินการจัดประชุม ๒ ครั้ง และประชุมคณะท างาน ๒ ครั้ง เพ่ือพิจารณากรอบ 
แนวทางการท างาน สถานการณ์ สภาพปัจจุบัน ปัญหา และกิจกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีด้านศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม กีฬาและภูมิปัญญา การจัดท าข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ 
จัดการศึกษาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬาและภูมิปัญญา ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) รายงานสถานการณ์
แนวโน้มและข้อเสนอการบูรณาการการศึกษากับศาสนา ศิลปะ กีฬาและภูมิปัญญา เรียบร้อยแล้ว 
 - คณะที่ ๑๐  คณะอนุกรรมการสภาการศึกษา (เฉพาะกิจ) ด้านการสร้างพลเมืองดี มีวินัย 
ภูมิใจในชาติ   
        ประธาน : พลเอก พหล สง่าเนตร  
        ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เริ่มจากการศึกษาผล 
การด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเรียนรู้  สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และ
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านนโยบายการศึกษาและกลไกการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ ในเรื่องแนว
ทางการจัดการศึกษาตามแนวคิด STAR STEMS เพ่ือสร้างพลเมืองที่เข้มแข็ง คือเป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
และได้แต่งตั้งคณะท างาน ๖ คณะ เพ่ือปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมาย 



๑๘ 
 

       คณะท างาน ๖ คณะ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
        คณะท างานที่ ๑  คณะท างานก าหนดสถานการณ์การสร้างพลเมืองดี มีวินัย 
ภูมิใจในชาติ ด าเนินการโดยแบ่งเป็น ๒ กระบวนการ คือ ๑) การจัดประชุมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ 
ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ในเรื่องการจัดการศึกษาตามแนวคิด STAR STEMS ๒) การก าหนด
แนวทางการน าสู่การปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ คือ การบูรณาการในทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และการสอดแทรกในโครงงานหรือกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะน าสู่การปฏิบัติจริง  
ในสถานศึกษา  
        คณะท างานที่ ๒  คณะท างานสร้างสังคมดี มีสุข ที่ยั่งยืน มีแผนการด าเนินงาน
ดังนี้ ๑) ประชุมคณะท างานทุก ๒ เดือน ๒) จัดประชุม “STAR STEMS Glooming Seminar/Meeting”  
เพ่ือสื่อสารท าความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานของคณะท างานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ๓) จัดอบรม 
“STAR STEMS Expertise Training” เพ่ือฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่จะน า STAR STEMS ไปด าเนินงาน 
๔) จัดฝึกอบรม “CMF-A with STAR STEMS Training” เ พ่ือพัฒนาบุคลากรที่ จะน า  STAR STEMS  
ไปด าเนินงานให้มีทักษะ Coach , Mentor และ Facilitator ๕) คัดเลือกโรงเรียนนอกเมือง “School Select 
Three Units for STAR STEMS” ๖) เยี่ยมชมโครงการสานพลังเครือข่ายจิตอาสา ความปลอดภัยสู่โรงเรียน  
ปี ๒๕๖๑ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ เพ่ือรวบรวมข้อมูล ๗) เยี่ยมชมโรงงานตามโครงการ สถานประกอบการ
สร้างเสริมวินัย ใส่ใจสุขภาพ ในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ เพ่ือรวบรวมข้อมูล ๘) ประชุมสรุปข้อมูลผลการ
ด าเนินงานการสร้างสังคมดี มีสุข ที่ยั่งยืน และรายงาน 
        คณะท างานที่ ๓  คณะท างานสังเคราะห์ข้อมูลและก าหนดเงื่อนไขการสร้าง
พลเมืองดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ ด าเนินการจัดท า (ร่าง) คู่มือการฝึกอบรม เรื่อง การสร้างพลเมืองดี มีวินัยเด่น 
ด้วยแนวคิด STAR STEMS ให้กับวิทยากรเพ่ืออบรมครู (Training for trainer) 
        คณะท างานที่ ๔  คณะท างานสนับสนุน ด าเนินการโครงการ Safety to School 
และให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรในการด าเนินงานแก่คณะท างานคณะอื่นๆ 
        คณะท างานที่ ๕ คณะท างานสร้างอิทธิพลข่าวสาร และสื่อสารการตลาด 
ด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น Youth Voice Forum พลเมืองรุ่นใหม่  มีวินัย รักถิ่นฐาน  
เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเยาวชน เกี่ยวกับประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข  
การเคารพศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน และส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ การสื่อสารอย่างสันติ ลดการสร้าง
ความแตกแยก ส่งเสริมความรักสามัคคี ด้วยแนวทางและข้อเสนอแนะของเยาวชน 
        คณะท างานที่ ๖  คณะท างานปฏิบัติการจัดการเรียนรู้สร้างพลเมืองดี มีวินัย 
ภูมิใจในชาติ ด าเนินการน า (ร่าง) คู่มือการฝึกอบรม เรื่อง การสร้างพลเมืองดี มีวินัยเด่น ด้วยแนวคิด STAR 
STEMS ให้กับวิทยากรเพ่ืออบรมครู ไปจัดฝึกอบรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในโรงเรียนน าร่อง  
๔ โรงเรียน รวม ๓ ครั้ง  
        ปัจจุบันการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ อยู่ระหว่างการด าเนินการ ๒ เรื่อง คือ  
๑) การพิจารณา (ร่าง) คู่มือการฝึกอบม เรื่อง การสร้างพลเมืองดี มีวินัยเด่น ด้วยแนวคิด STAR STEMS ให้กับ
วิทยากรเพื่ออบรมครู  ๒) การติดตามประเมินผลโรงเรียนน าร่องในการน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติจริงในการ 
จัดการเรียนการสอน รวมถึงการติดตามการสร้างเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนใกล้เคียง 
มติ ที่ประชุมรับทราบ  



๑๙ 
 

              ๔.๒  การศึกษาดูงานของกรรมการสภาการศึกษา ณ จังหวัดนครพนม เม่ือวันที่ ๑๐ – ๑๑ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

  นายสุภัทร จ าปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ น าเสนอสาระส าคัญ
จากการศึกษาดูงาน โดยสรุปดังนี้  

 ๑. ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม   
                 กศน. จัดการศึกษาหลายระดับ ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับประกาศนีบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเดิม
จะมีกลุ่มเด็กที่พลาดโอกาส ด้อยโอกาสมาเรียนกับ กศน. แต่ตอนนี้มีเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ออก
กลางคัน หรือเด็กที่มีปัญหาส่วนตัว เช่น เด็กตั้งครรรภ์ก่อนวัยอันควร (คุณแม่วัยใส) เด็กที่มีปัญหาทางสังคม
และไม่อยากกลับไปเรียนในระบบ (ปัญหายาเสพติด ปัญหาทางครอบครัว) ซึ่ง กศน. ต้องการให้กรรมการ 
สภาการศึกษาเห็นความส าคัญในประเด็นที่เด็กหลุดออกจากการศึกษาในระบบมาเรียน กศน. จ านวนมาก 

  ๒. โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง 
                        โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง เป็นโรงรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้ได้เรียนรู้อย่างมีมาตรฐาน
และมีความสุข โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รักความเป็นไทย พร้อมก้าวไกลสู่ประชาคมอาเชียน โรงเรียน
มีเป้าหมายให้นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน เน้นการ
ปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมตามแผนการเรียนส าหรับ
การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา รวมไปถึงเน้น 
การจัดการเรียนการสอนตามความหลากหลายและความถนัดของผู้เรียน จึงเป็นโรงเรียนที่นักเรียนท าคะแนน
สอบ O-NET ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ  

 ๓. โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ นครพนม 
                        โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ นครพนม เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จัดการเรียนการสอนในระดับเตรียมอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในการจัดการศึกษาเอกชนมีข้อจ ากัด
เรื่องการลงทุน เนื่องจากการขยายการลงทุนท าได้ยาก ผลกระทบอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนเอกชน 
คือ เมื่อเด็กจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาแล้ว เด็กจะเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนของรัฐ
ที่เป็นโรงเรียนประจ าจังหวัด เนื่องจากเสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาน้อยกว่าโรงเรียนเอกชน ส่วนในเรื่องการจัด 
การเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนถือว่ามีการจัดการศึกษาได้ดีและมีคุณภาพ 

  ๔. โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 
                       โรงเรียนนครพนมวิทยาคม เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑-๖ มีนักเรียนกว่า ๒,๓๐๐ คน มีความหลากหลายของการจัดการศึกษาที่เน้นการส่งเสริมให้เด็กนักเรียน  
ได้ท าในสิ่งที่ชอบ มีการสอนทักษะอาชีพที่แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมความสามารถเฉพาะทางของเด็ก  
ทั้งทางด้านดนตรี กีฬา ศิลปะ งานฝีมือ งานคหกรรม ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมือง  
ที่มีสาธารณูปโภคพร้อม มีการส่งเสริมความสามารถตามความชอบความถนัดของเด็ก ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถ
พัฒนาได้ และอาจจะเป็นอาชีพท่ีหาเลี้ยงตนได้ในอนาคต 



๒๐ 
 

 ๕. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม 
                      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม เป็นศูนย์ที่ให้การดูแลเด็กพิการทางร่างกาย  
เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และเด็กออทิสติก เป็นศูนย์คัดกรองช่วยเหลือเด็กระยะแรกเริ่มและเตรียม
ความพร้อมของคนพิการเพ่ือเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะ  
ความพิการ ศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีศูนย์ประจ า 
ในแต่ละอ าเภอเพ่ืออ านวยความสะดวกให้เด็กพิการและให้บริการทางการศึกษาแก่เด็กพิการอย่างทั่วถึง 
และเพียงพอ  
      ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัดนครพนม มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์การเสริมสร้าง
พัฒนาการ มีการอ านวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ทางการศึกษาส าหรับคนพิการ  
มีการจัดระบบบริการช่วงเชื่อมต่อส าหรับคนพิการ มีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชน
ด้วยกระบวนการทางการศึกษา เพ่ือให้คนพิการทุกคนในพ้ืนที่จังหวัดนครพนมได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

วาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืน ๆ  
                    ก าหนดการประชุมสภาการศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมก าแหง พลางกูร ชั้น ๓ อาคาร ๕๖ ปี ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

เลิกประชุมเวลา     ๑๖.๓๐ น. 
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